

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมานานแล้ว โดยที่ได้ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ผ่าน มา เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ ได้ถูกร้องเรียนในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งนับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกคน ทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้ หดสิ้นไปจากสังคมไทยโดยเร็ว โดยในปัจจุบันทางภาครัฐได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน และมีการณรงค์กันอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เมื่อมีการสำรวจทัศนคติของประชาชนคนไทยต่อปัญหาการทุจริต พบว่า ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้กับการทุจริตคอร์รัปชัน หากทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตามวิถีทางการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล

การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จะอาศัยมาตรการในการปราบปรามแต่เพียงอย่างเดียว คงจะประสบความสำเร็จได้ยาก จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการในการป้องกันควบคู่กันไปด้วย จึงจะเกิดผลดี ดังเช่น ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ พัฒนาระบบ ราชการไทย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการ ดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากร เพื่อให้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ ในการดำเนินชีวิต และ
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นไปตามมาตรฐานจรรยา จริยธรรม และวินัยของ บุคลากรภาครัฐ



## ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบราชการ ด้านทุจริต

สำนักงานเลขานุการ  
สำนักงานระบายนํ้า  
กรุงเทพมหานคร

พบเห็นการทุจริต ไม่โปร่งใส ของเจ้าหน้าที่  
โปรดแจ้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
สำนักงานระบายนํ้า  
โทร 0-2248-5115 หรือ 0-2246-0317-19





คำแนะนำในการร้องเรียนเพื่อ

“หยุด...คนโกงประเทศไทย” กับสำนักงาน ป.ป.ช.

หยุดคิดเสียที่ว่า การทุจริตไม่ใช่เรื่องของคุณ เพราะการทุจริตเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่ทำลายประเทศไทย ท่านจะเพิกเฉยทนดูคนทำร้ายประเทศไทยต่อหน้าต่อตาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกรังไรได้จริงหรือ ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังทำร้ายประเทศไทยโดยไม่รู้ตัว หากท่านยังคงนิ่งเฉยต่อการทุจริตโดยไม่ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ถูกต้อง เราเชื่อมั่นในความรักชาติของท่าน ศรัทธาในความกล้าหาญของท่านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยหัวใจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ “หยุด...คนโกงประเทศไทย” โดยการกล่าวหาทันทีที่ท่านพบเห็นการทุจริตของนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

## ท่านรู้หรือไม่ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. มีการจ่ายเงินสินบน แก่ผู้ให้ข้อมูลคดีร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

การจ่ายเงินสินบนให้แก่บุคคลผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาในคดีร่ำรวยผิดปกติ หรือของผู้ถูกตรวจสอบในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สิน และหากข้อมูลดังกล่าว เป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดของศาล และได้นำส่งกระทรวงการคลังแล้วจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของมูลค่าทรัพย์สิน ที่ได้นำส่งกระทรวงการคลังแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท กรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสด เงินฝากจ่ายโดยคำนวณตามมูลค่าทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่ได้มีการชี้ช่องแจ้งเบาะแส และได้นำส่งกระทรวงการคลัง



## ท่านกลัวความไม่ปลอดภัย

สำนักงาน ป.ป.ช. มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำคำร้อง ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ำรวยผิดปกติ และการตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน หรือบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. รวมถึงสามี ภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของผู้ร้องขอ และบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้ร้องขอที่มายื่นคำร้องที่สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่จะบันทึกปากคำผู้ร้องขอ และความยินยอมไว้เป็นหนังสือ จากนั้นจะมีการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ร้องขอ จะไม่ปลอดภัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน และสำนักงาน ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จะแจ้งให้สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการคุ้มครอง ช่วยเหลือพยานต่อไป เช่น การอารักขา หรือจัดให้อยู่ในที่ปลอดภัย